



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเคียน

เรื่อง ตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเคียน มีความประสงค์ดำเนินการตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางโดยรอบถนน (รายละเอียดตามรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเคียนกำหนด) ราคาากลางก่อสร้าง ๑๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ตกลงราคาจ้าง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ตกลงราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคากลางและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเคียน ณ วันประกาศตกลงราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการตกลงราคาจ้างในครั้งนี้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารตกลงราคาและใบเสนอราคาพร้อมหนังสือรับรองจดทะเบียนผู้เสนอราคา ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเคียน ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และยื่นใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ต่องานพัสดุและคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผู้รับจ้างและต่อรองราคา เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาที่ดีที่สุด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๓-๘๘๖๔-๕ ต่อ ๑๓ และดูรายละเอียดได้ที่ www.lungtakian.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อเคียน